

วอน"บักตู"โละคำสั่งคสช.เป็นของขวัญวันครู

นำเสนอเมื่อ : 15 ม.ค. 2561

วงเสวนาทางวิชาการสุภาครุฯ ของของขวัญวันครู วอน"บักตู"เลิกคำสั่ง คสช.10/59
กลับไปใช้กฎหมายเก่า พรอมแก่ พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้โรงเรียนมี อ.ก.ค.ศ.เอง
บริหารงานบุคคลได้เบ็ดเสร็จ พรอมจัดสวนกลางเลิกคิดโครงการให้ทำ ส่งเงินไปให้โรงเรียนคิดเอง ทำเอง

วันนี้(15ม.ค.)ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในฐานะอดีตประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาครูแห่งประเทศไทย
เมื่อเร็วๆนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ซึ่งสวนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้เสนอประเด็นการแก้ไขปัญหาความแตกแยก
อย่างรุนแรงภายในจังหวัด
ระหว่างผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)และศึกษาธิการจังหวัด(ศจ.)ได้อย่างไร ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ควรยกเลิกคำสั่ง
คสช. ฉบับที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
แล้วให้กลับไปใช้กฎหมายการบริหารงานเดิมที่มีอยู่ ก่อนการประกาศใช้คำสั่ง คสช ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค โดยให้ ผอ.สพท.ที่มาเป็น
ศจ.กลับไปเป็นผอ.สพท.เหมือนเดิมและยุบตำแหน่ง ศจ.ไป
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา
และไม่ให้นำผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวไม่โปร่งใสกลับมาเป็น อ.ก.ค.ศ.อีก
และต่อไปให้มีระบบการติดตามตรวจสอบการแต่งตั้งโยกย้าย โดยนำคำร้อง คำวินิจฉัย
คะแนนของแต่ละคนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคนตรวจสอบได้

ดร.ดิเรก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่า ครูไทยประมาณ 65.56%
ใช้เวลาที่มีไปกับการทำงานโครงการอย่างอื่นที่ สพฐ.คิดขึ้นและส่งให้โรงเรียนทำ
และไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง ส่งผลให้ครูต้องคอยทำแต่รายงานโครงการ ส่ง สพฐ.ส่วนกลาง
ขณะเดียวกันก็มีโครงการใหม่ๆที่ สพฐ.ส่งไปเกิดขึ้นเรื่อยๆ ครูจึงไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน
ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า สพฐ. และรัฐมนตรี
ควรเลิกคิดโครงการให้โรงเรียน แล้วส่งเงินพัฒนาไปที่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนคิดและดำเนินโครงการเอง
และควรมีการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคคลได้เบ็ดเสร็จ โดยแก่
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเพิ่มให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมสูงมี
อ.ก.ค.ศ.เป็นของตนเอง เพื่อบริหารงานบุคคลได้ด้วยตนเอง ทั้งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนได้เอง
เป็นต้น ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมก็ให้รวมกันเป็นกลุ่มโรงเรียน แล้วตั้ง
อ.ก.ค.ศ.ของตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ครูอยากให้นายกรัฐมนตรี ดำเนินการตามข้อเสนอเหล่านี้
เพื่อเป็นของขวัญวันครู ในวันที่ 16 มกราคมนี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561](#)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

- [ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.](#)

